



ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู

ตามประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๒	นางสาวสุกัญญา ไบปอด

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๓	นางสาววันเพ็ญ แก้วอินทร์
๒	๐๐๑	นางสาวอรรพรรณ นันวิเศษ
๓	๐๑๑	นางสาวจรัญญาภรณ์ ประทุมชัย
๔	๐๑๒	นางสาวสุภาพร สีอ่อน
๕	๐๑๕	นางอุตญา สุริยศ
๖	๐๐๘	นางสาวชวลา เกษทองมา

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ลำดับที่สอบได้ ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ลำดับที่สอบได้ ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไปรายงานตัว
เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ
ก.พ.ว่าด้วยโรคมาเ็นด้วย และเริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีและในอายุ
บัญชีหากมีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเดียวกันนี้ว่างลง จังหวัดหนองบัวลำภูอาจพิจารณาจัดจ้าง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรืออาจดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้

๓. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างตามวัน เวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลาที่กำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕) หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในวันไปรายงานตัวจะต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ชั้นยศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มาทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนากรักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูกำหนด โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ไปในวันดังกล่าวด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายศศิณ พัฒนภิรมย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู